
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1 

ครั้งที่ 1/2563 วันที่  8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 2 

อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 

ผู้มาประชุม 4 

1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ประธานกรรมการ 5 

2.  รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์  กรรมการ  6 

3.  รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล  กรรมการ 7 

4.  รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน   กรรมการ 8 

5.  นางสมบัติ  แสงพล    กรรมการ 9 

6. นางสาวชนิดา ชาอินทร์    กรรมการและเลขานุการ 10 

ผู้ไม่มาประชุม 11 

1. หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 12 

2. รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  กรรมการ 13 

3. รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์  แสงมณีเดช  กรรมการ 14 

4. ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล   กรรมการ 15 

5. ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม   กรรมการ 16 

ผู้ร่วมประชุม 17 

           นายสิทธิพร  กาบบัวลอย 18 

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 นาฬิกา  19 

 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตาม20 

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   21 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม  22 

   ไม่มี 23 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ  24 

  2.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  25 

  ประธานแจ้งที่ประชุมว่าได้ด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 26 

ตามเอกสารที่แนบ  27 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  28 

 2.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 29 

   ประธานแจ้งที่ประชุมว่าได้ด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ตามเอกสารที่แนบ  30 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  31 

 2.3 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  32 

 นางสาวชนิดา ชาอินทร์ แจ้งที่ประชุมว่าในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาสมัครเข้า33 

เรียนและด าเนินการรับเข้าเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ราย ซึ้งเป็นคนไทยทั้งหมด และ รศ.น.สพ.ดร. พีระพล สุขอ้วน 34 

ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาสนใจจะเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 35 

ราย  36 



 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  1 

 2.4 เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 2 

 นางสาวชนิดา  ชาอินทร์ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการปรับปรุง3 

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ตาม4 

เอกสารที่แนบ  5 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการน าเข้าเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 6 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป 7 

 2.5 เรื่อง การลาออกของนักศึกษาทุน และขอยกเว้นการชดใช้ทุน ของนายทรงเกียรติ อุพลเถียร 8 

 ประธานแจ้งที่ประชุมถึงกรณีการลาออกของ นายทรงเกียรติ อุพลเถียร นักศึกษาระดับปริญญาเอก 9 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ด้วยปัญหาจากการป่วยด้วยโรคเลือดออกในสมอง และเนื่องจากนักศึกษา10 

ดังกล่าวเป็นนักศึกษาทุน Joint funding ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 11 

และคณะสัตวแพทยศาสต์ ได้พิจารณาแล้วให้นักศึกษายกเว้นการชดใช้ทุน จ านวน 204,000 บาท และฝ่ าย12 

วิชาการฯ ได้ท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้ร่วมทุนบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการชดใช้13 

ทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัย   14 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 2.6 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเกรดวิทยานิพนธ์ จาก 1S เป็น 0S ของ นายศุภกร ชนะภักดิ์  16 

 นางสาวชนิดา ชาอินทร์ แจ้งที่ประชุมว่า นายศุภกร ชนะภักดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตว์17 

แพทย์สาธารณสุข และมี รศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ขอเปลี่ยนแปลงเกรดวิทยานิพนธ์ 18 

จาก 1S เป็น 0S เนื่องจากนักศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยไม่ทัน  19 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  20 

 เสนอให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ความระมัดระวังในการพิจารณารับรองเกรดในทุกภาคการศึกษา 21 

และให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าบันทึกแจ้งต่อคณบดีกรณี S เป็น 0  22 

 2.7 เรื่อง การส่งเล่มวิทยานิพนธ์แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส าเร็จการศึกษา     23 

 ประธานแจ้งที่ประชุมว่าการส่งเล่มวิทยานิพนธ์แบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส าเร็จการศึกษา 24 

มหาวิทยาลัยจะเป็นให้เริ่มใช้ระบบส าหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไปที่จะต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์แบบไฟล์25 

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส าเร็จการศึกษา     26 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 27 

 2.8 เรื่อง การอบรม Soft Skills ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 28 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเรื่อง การอบรม Soft Skills ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในโครงการ29 

พัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาไม่มีโครงการที่เกี่ยวกับ Soft Skills จึงอยากเสนอให้หลักสูตร30 

ชว่ยพิจาณาด าเนินการหรือส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Soft Skills  31 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  32 

 และเสนอให้ฝ่ายวิชาการปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยให้เพิ่มช่องกิจกรรม 33 

Soft Skills ให้นักศึกษาเติมข้อมูลเพื่อการตอบตัวชี้วัดคุณภาพคณะต่อไป 34 

 2.9 เรื่อง การรับนักศึกษาต่างชาติ    35 

 นายสิทธิพร  กาบบัวลอย แจ้งที่ประชุมเก่ียวกับข้ันตอนการรับนักศึกษาต่างชาติตามเอกสารที่แนบ 36 



 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 1 

 2 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  3 

 3.1 เรื่อง วันและรูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  4 

                  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2563 5 

  นางสาวชนิดา  ชาอินทร์ แจ้งที่ประชุมว่าก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น6 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. และขอให้คณะกรรมการพิจารณารูปแบบและวันจัดปฐมนิเทศ7 

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  8 

มติ ที่ประชุมพิจารณา  9 

 ให้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 10 

เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอให้ รศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน ประธานหลักสูตรฯ 11 

แนะน าแนวทางการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และแผนการ12 

ศึกษา การเรียนการสอน ทุนการศึกษาและวิจัย และการขอใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  ให้ฝ่าย13 

วิชาการเป็นผู้ประสานงานกับอานักศึกษา รศ.น.สพ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แนะน าการ14 

เรียนอย่างไรให้ส าเร็จตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร และนายนิคม ศรีกะชา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 15 

แนะน าการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายระดับบัณฑิต ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ แนะน าการใช้ชีวิต และการค้นหา16 

ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ นางสาวชนิดา ชาอินทร์ ประสานงานกับคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และ17 

นักศึกษาปัจจุบันเพื่อเข้าร่วมโครงการด้วย 18 

 3.2 เรื่อง ความคืบหน้าของการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร (ไปพบคณบดีด่วน) จึงไม่ทันวาระนี้ 19 

ขอความกรุณา หัวหน้างานวิจัยฯ ช่วยเพิ่มข้อมูลด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 20 

 3.3 เรื่อง  รูปแบบการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 21 

 ประธานแจ้งที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา รูปแบบการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 22 

ประจ าปีการศึกษา 2563 (ไปพบคณบดีด่วน) จึงไม่ทันวาระนี้ ขอความกรุณา หัวหน้างานวิจัยฯ ช่ว ยเพ่ิมข้อมูล23 

ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 24 

 3.4 เรื่อง  รูปแบบการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 25 

  ประธานแจ้งที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา รูปแบบการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 26 

มติ ที่ประชุมพิจารณา  27 

 ให้จัดโครงการ “พัฒนาอาจารย์ด้านการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและวิจัย” โดยให้เรียนเชิญวิทยากร 28 

2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 

และ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้เพ่ิมเติม 30 

และให้ด าเนินการจัดในช่วงเดือนสิงหาคม 2563   31 

 3.5 เรื่อง ทิศทางด้านบัณฑิตศึกษา การรับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยในปัจจุบัน 32 

 ประธานแจ้งที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา ทิศทางด้านบัณฑิตศึกษา การรับเข้านักศึกษาระดับ33 

บัณฑิตศึกษาและการวิจัยในปัจจุบัน ด้วยปัจจุบันมีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาสัดสวนที่ลดลงมาก จึงขอให้34 

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางหรือทิศทางเพ่ือให้มีนักศึกษาเพ่ิมขึ้น รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 35 

ยกตัวอย่างของหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ย วข้องเพ่ือหา36 



 

บุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ เข้ามาช่วยท าวิจัยฯ โดยให้หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาให้ทุนบุคลากรมาเรียนเพ่ือให้ได้1 

งานวิจัยที่ร่วมท ากับหลักสูตร และ รศ.น.สพ.ดร. เจษฎา จิวากานนท์ ได้เสนอให้ออกแนะแนวหลักสูตรตาม2 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามตัวอย่างของ รศ.น.สพ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 3 

มติ ที่ประชุมพิจารณา 4 

 เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของทั้ง 2 ท่าน  5 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 6 

 ไม่มี 7 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 8 

 5.1 เรื่อง AUN QA  9 

 ประธานแจ้งที่ประชุมว่าต่อไปคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการปรับใช้ระบบ AUN 10 

QA แทนระบบ TQF ซึ่งคณะอยู่ระหว่างการพิจารณาและการอบรมให้กับผู้บริหาร 11 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  12 

 13 

เลิกประชุม   เวลา 15.00 น.  14 

 15 

นางสาวชนิดา ชาอินทร์ 16 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 17 

 18 

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ 19 

ผู้ตรวจทาน 20 


